

เทลอาวีฟ ก้าวขึ้นมาเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกเป็นครั้งแรก

กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ก้าวขึ้นมาเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกเป็นครั้งแรก หลังอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงจนทำให้ราคาและต้นทุนสินค้าทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก เทลอาวีฟ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ ๒ ของอิสราเอล ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเทคโนโลยีของอิสราเอล



ตามรายงานผลสำรวจโดย Economist Intelligence Unit (EIU) ในการสำรวจดัชนี Worldwide Cost of Living Index ที่เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการในสกุลเงินดอลลาร์ใน ๑๗๓ เมือง ครั้งล่าสุดชี้ว่า เทลอาวีฟ ได้จากอันดับ ๕ ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ ๑ ของประเทศที่มีค่าครองชีพสูงในโลก โดย ๑ ในหลายปัจจัย คือ สกุลเงินเชกเกิล (shekel) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งราคาค่าขนส่งและสินค้าบริโภคอุปโภคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น นาย Ron Hulдай นายกเทศมนตรีของเทลอาวีฟ ให้สัมภาษณ์ว่าราคาทรัพย์สินที่สูงขึ้น ซึ่งไม่รวมอยู่ในการคำนวณของ EIU การพำนักอาศัยในเทลอาวีฟจะแพงขึ้นมาก ปัญหาอย่างหนึ่ง คือ อิสราเอลไม่มีเมืองอื่นที่จะเป็นทางเลือกให้เป็นศูนย์กลางได้อย่างในสหรัฐอเมริกาที่มีทั้งนิวยอร์ก ชิคาโก ไมอามี ในสหราชอาณาจักรก็มีลอนดอน แมนเชสเตอร์ และลิเวอร์พูล ที่คุณสามารถย้ายไปอยู่อาศัยในเมืองอื่นได้ ถ้าพบว่าตอนนี้เมืองที่อาศัยอยู่นั้นค่าครองชีพสูงเกินไป

ในขณะที่กรุงปารีสและสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ ๒ คู่กัน ตามมาด้วย ซูริก ฮ็องกง นิวยอร์ก เจนีวา ตามลำดับ ในปีที่แล้ว กรุงปารีส ซูริก และฮ็องกง คือเมืองที่ได้ชื่อว่ามีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก ซึ่งการสำรวจในปีนี้ได้รวบรวม ข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ในช่วงที่ต้นทุนขนส่งสินค้าและราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึ้น ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปรับขึ้น ๓.๕% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในรอบ ๕ ปี ผลการสำรวจที่น่าสนใจอื่นได้แก่ การที่ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของอิหร่านถูกจัดอันดับสูงขึ้นจากลำดับที่ ๗๙ ในปีที่แล้ว มาอยู่ที่อันดับที่ ๒๙ ในปีนี้ เนื่องจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำให้ราคาสินค้าพุ่งและเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าต่างๆ ส่วน ตำแหน่งรั้งท้ายในปีนี้ได้แก่ กรุงดามัสกัส สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีค่าครองชีพต่ำที่สุด

ที่มา : thestandard.co , www.voathai.com และ www.cnn.com/

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

อิสราเอลประสบความสำเร็จจากโครงการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ที่เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยจำนวน มากกว่า ๖๐% ของประชากรอิสราเอลได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ส่งผลให้ค่าเงินเชกเกิลของอิสราเอลเพิ่มขึ้น ๔% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หามองว่า ค่าครองชีพสูงอาจแสดง ถึงมีการลงทุนที่ประสบผลสำเร็จประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เกิดเงินเฟ้อและราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ

๗ ธ.ค. ๖๔

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด